



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1453 14 tháng 05 năm 2023

Tu Luyện

*Tu luyện siêng năng sẽ đạt thành
Minh tâm kiến tánh tự giao thanh
Tình đời rời bỏ không giao tiếp
Thâm tình khai triển giới em anh*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1997

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Giác ngộ là gì ?
- 2) Ngoài không gian có chấn động Nam Mô A Di Đà Phật không ?
- 3) Thương mãi là gì ?
- 4) Muốn quý yêu Trời thì phải làm sao ?
- 5) Cảm thú và loài người có gì khác biệt không ?
- 6) Lương tri lương năng là sao ?
- 7) Sự quang hành của vũ trụ là gì ?

1) Sydney, 15-02-97 5 : 00 AM

Hỏi : Giác ngộ là gì ?

Đáp : Thừa giác ngộ chính tâm thức của hành giả hiểu được và thấy được rõ ràng, trực giác triển miên phát triển

Kệ :

*Khai thông trực giác cứu thân hình
Tự thức tự tu tự giảm khinh
Đường hướng phân minh không lục đạo
Vượt xuyên các giới tự mình mình*

2) Sydney, 16-02-97 5 : 10 AM

Hỏi : Ngoài không gian có chấn động Nam Mô A Di Đà Phật không ?

Đáp : Thừa ngoài không gian có chấn động của nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, luôn luôn hỗ trợ và xây dựng cho hành giả Vô Vi, tiến tới giới không trong thanh tịnh, tự mình cảm thức, sẽ ổn định bất cứ trở ngại nào xảy đến

Kệ :

*Qui không hòa hợp muôn chiều tiến
Thức giải tâm tư chẳng lụy phiền
Sám sát không còn tâm dững tiến
Thực hành thanh tịnh tự qui nguyên*

3) Sydney, 17-02-97 4 : 55 AM

Hỏi : Thương mại là gì ?

Đáp : Thừa thương mại là giao hảo và đồng ý với nhau trong tinh thần trao đổi, thì mới có cơ hội đem lại sự hòa bình cho chung. Nhờ sự cạnh tranh phát triển và phục vụ, lợi cả mọi mặt, thực hiện công bằng và bác ái, đổi trao kinh tế liên hệ tình trời đất, chia sẻ cho nhau tùy theo nhu cầu cần thiết của đôi bên, sống vui hòa bình

Kệ :

*Thương trường giải mở tình thân hữu
Phục vụ mưu sinh bán lợn trầu
May áo đủ màu tô sắc đẹp
Thành tâm phục vụ chẳng cần mưu*

4) Sydney, 18-02-97 3 : 05 AM

Hỏi : Muốn quý yêu Trời thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa muốn quý yêu Trời thì trước hết phải biết quý yêu mình, tự cảm thức sự thanh tịnh là quan trọng, tự sửa chữa sự sai lầm của chính mình thì mới có cơ hội thấy rõ tình trời hơn, càng hiểu được sự hiện diện của chính mình do sự cấu trúc của trời và đất đã hình thành, tự cảm thông được tứ giả hợp thành, hoạt động trong phạm vi nước lửa gió đất, kết thành sự tham muốn và tự tạo sự trị trệ và tham lam, đứng đầu trước mọi sự việc, có tham thì mới có tiền đời, đời về đạo có tham thì mới có khổ ! Gọi là nghiệp lực

Kệ :

*Nghiệp lực phát triển triển miên động
Cảm thức lây huây chỉ có công
Loạn động phơi bày nhiều tiết mục
Khổ tâm thực hiện từ ngoài trong*

5) Sydney, 19-02-97 6 : 50 AM

Hỏi : Chăm thú và loài người có gì khác biệt không ?

Đáp : Thừa chăm thú và loài người hình thù thì có khác biệt, còn về điển thì cũng chung sống như nhau, mỗi phần có một vị trí tiến hóa tùy theo vị trí của một đơn vị thanh trực mà thôi. Chăm thú cũng có sự yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, hòa hợp với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, đối với loài người thì có cơ hội phát triển phần trí tuệ qua con khảo đảo, phần chăm thú thì chỉ phát triển luồng điển đi ngang, chỉ biết hơn thua và chấp nhận, từ chăm thú tiến hóa tới con người thì ác ý nhiều hơn và tánh tình ngang tàng, không biết đạo đức là gì, khó có cơ hội hội nhập thanh quang của Thượng Đế, với mắt đời thì thấy r một tội hồn đang bị phạt, phải chịu hy sinh thân xác, theo luật nhân quả mà tiến hóa, khó đạt tới thanh tịnh, nhập vào địa ngục trần gian. Cho nên người tu cảm thức được điều này, tự động không ăn thịt chăm thú, thực hiện thương yêu và xây dựng, bằng lòng nuôi dưỡng sanh linh của Trời Đất, phục vụ và truy tầm nguồn gốc tinh vi của Thượng Đế đã an bài

Kệ :

*Sanh linh có một không hai tạo
Mặt mũi thân hình cũng giống nhau
Cấu trúc siêu nhiên nên ngũ tạng
Giám hồn giám vía vẫn cầu an*

6) Sydney, 20-02-97 4 : 20 AM

Hỏi : Lương tri lương năng là sao ?

Đáp : Thừa lương tri lương năng tức là hiểu được là phải làm được, không nói hiểu mà không làm được, người tu thiền cần phải lưu ý điều này, không nên nói bướng nói càn mà không hiểu, có thể làm mất chất lượng thật thà của chính mình

Kệ :

*Thật thà khai triển điểm linh quang
Thực giác tâm tu tự bạc bàn
Khai triển chơn hồn tâm tự thức
Cảm minh thiên địa trí tâm an*

7) Sydney, 21-02-97 7 : 15 AM

Hỏi : Sự quang hành của vũ trụ là gì ?

Đáp : Thừa sự quang hành của vũ trụ, là ánh sáng tự nhiên mà chúng ta đang thấu nhận hằng ngày, chiếu từ khối óc và cơ tạng đồng hành cùng nhơn sanh, tức là chấn động thanh nhẹ của cả căn khôn vũ trụ, giải tiên mọi tâm tư u sầu của sanh linh tại thế

Kệ :

*Thanh cao sáng suốt chiếu thân hình
Giải tỏa phiền ưu tự cảm minh
Trí tuệ tâm người đều sẵn có
Thực hành chánh pháp tự mình minh*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Sài Gòn, 30-05-1970

Nắng mưa mưa nắng đổi thay đời
Khung cảnh hoang mang khó thành thời
Truyền thống anh hùng tâm bất khuất
Nguyễn theo chơn Phật, chết không rời.

Tu tâm dưỡng tánh ở đời
Nắng mưa phải chịu không lời thở than
Nắng rồi hết nắng cũng an
Mưa rồi lại nắng muôn đàng vẫn thông
Gắng tu luận xét góp công
Dựng xây tư tưởng thoát vòng khổ đau
Nội tâm an hưởng nhiệm màu
Điển thông Tiên Phật trước sau dung hòa
Bộ đầu khai mở mới là
Thuận thiên tôn tại vui hòa muôn năm
Âm dương tương thuận nói tâm
Chuyển luân không động trời trăng dung hòa
Sân si tự diệt, không tà
Đại hùng đại lực, tự hòa sửa tu
Gắng tu chẳng kể sáng mù
Thâm tâm đạt được tánh từ tiêu tan
Chớ nên mê tín bàng hoàng
Xi măng làm thánh cơ tràng làm tiên
Nói năng không định gây phiền
Thánh tiên chẳng thấy, thấy tiền tiêu tan
Ước mong các bạn luận bàn
Xét xem chơn giả cơ hàn nơi nao.

Lương Sĩ Hằng

Sài Gòn, 30-05-1970

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

TV VĨ KIÊN, KHÓA IV: "QUY THỨC" (12/5/86)

Hôm nay là khóa học thứ 4 tại thiền viện Vĩ Kiên, tôi xin đặt là Khóa Học "Quy Thức."

Ba khóa đã qua, không nhiều thì ít, các Bạn cũng đã nghe được những lời giảng và ý thức được những chuyện gì mình cần học và cần phát triển cho tâm linh của chính mình. Thì trong đó, nó gồm cả nhiều tầng lớp, nhiều trình độ khác nhau. Lời giảng gom tụ cho Ba Cõi đồng tiến. Quy thức! Thức nào cũng mở theo trình độ sẵn có của chính nó. Thấy chúng ta ngồi đây nhưng mà trình độ khác nhau, không có giống nhau. Mỗi người một tâm sự khác nhau, mỗi người một duyên nghiệp khác nhau. Kề nặng, người nhẹ. Kề lo âu, người đã thực sự buông bỏ. Cho nên chỉ có thanh điền mới giảng giải thấu tâm can, thấu mọi sự kích động và phản động để dụng nó, chiếu sáng và khai mở cho tâm linh đồng tu, đồng tiến.

Bước vào giới điền thì chúng ta mới cam kết rằng: chúng ta có thể mở thức hòa đồng để thăng hoa tư tưởng tuyệt đỉnh. Cái gì gọi là "Quy Thức"? "Quy" là quy về nguồn cội cao nhất, hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ; lúc đó chúng ta mới thức tâm, mới thấy rõ khả năng của chính chúng ta đã và đang làm gì nơi đây, nơi cảnh trần gian hỗn loạn này: chúng ta đã đi du học từ lâu rồi, đến đây học để tiến.

Đã học những bài gì? Bài kích động và phản động liên tục, nhờ tâm thức của chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, mới kêu bằng càng ngày càng mạnh! Mạnh trong sự thanh nhẹ; mạnh trong sự thanh nhẹ thì chúng ta mới có thể hòa được với các giới. Chúng ta không phải dụng sức lực như thể gian nữa, nhưng mà chúng ta dùng từ điển thăng hoa để thả lỏng nó, quên thể xác ô trược này để tiến tới giới thanh nhẹ, hòa đồng - kêu bằng "Quy Nhứt". Quy nhứt rồi mới quy thức, mới lãnh nhiệm vụ hướng độ chúng sanh, hướng độ những phần ô trược ngay trong tiểu thiên địa của chính chúng ta, cũng như các giới cần đến chúng ta từ đây cho tới tương lai.

Nếu chúng ta không thanh nhẹ, làm sao chúng ta thấy giá trị của sự từ bi? Chúng ta nghe được "Tha thứ và thương yêu;" bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta không điên, không hòa với chơn điền, làm sao chúng ta thấy giá trị của tha thứ và thương yêu? Làm sao giải thích được 4 chữ "tha thứ và thương yêu"? Có phải Từ Điền không các bạn? Từ điền do đâu mà có? Từ điền: do sự buông bỏ, thanh nhẹ, hòa với các giới, mới đạt thành "từ điền", ân độ đời đời bất diệt.

Chúng ta xuống thể gian, nên tập tành, học hỏi từ kích động và phản động, làm cho chúng ta triển miên đau khổ. Ngày hôm nay chúng ta quyết tâm buông bỏ nó. Buông bỏ nó, rồi chúng ta đi đâu? Chúng ta phải bước vào một chỗ tốt hơn, thanh nhẹ hơn, dễ dãi hơn, cởi mở hơn, thăng hoa, sáng suốt hơn. Đó là mục đích của người tu Vô Vi. Mới luận về cái Hồn và cái Vía, đó là chủ của thể xác. Chúng ta càng luận càng thấy rõ: ai làm chủ thể xác này? "Ý chí tôi đang có đây, tôi đang điều khiển thể xác này. Cái vía tôi là ai? Từ chỉ đang hoạt động trong cái cơ tạng này. Thừa lệnh của ý chí vô cùng của tôi!" Đó là hồn vía tương hội tại thể, chỉ chờ ngày tương ngộ để đàm luận phân minh: kẻ Nam, người Bắc, đã phân ly từ bao nhiêu trăm năm; ngày nay, chỉ chờ giây phút thanh tịnh để hội ngộ, đàm luận lẫn nhau; nhớ lúc thương yêu vô cùng, chia tay vô cùng! Đau khổ trong nội tâm: chỉ có một gang một tấc, không có cơ hội tương ngộ giữa hồn và vía. Lặn độn đau khổ hàng ngày, không giải quyết được! Rồi nó lồi cuốn ra hướng ngoại, tạo cho gia đình bất an. Kích động và phản động!

Luật Trời đã ban xuống thể gian: sanh con đẻ cháu; đó là những xiềng xích trói buộc chúng ta. Không thể ly khai được! Thì chúng ta mới nhận định rằng: ta là một tội hồn chưa giải quyết được, một tội hồn chưa hoàn tất, chưa toàn thiện, chưa ăn năn thật sự. Ngày hôm nay, xiềng xích vẫn theo bên ta. Con ta là chiếc xiềng, dây xiềng, nó đang xiềng khóa chúng ta. Chồng ta cũng dây xiềng, vợ ta cũng dây xiềng, người nào cũng rộn ràng đang bị trói buộc bởi xiềng xích của trần gian. Biết được mà bỏ không được. Thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải hòa, phải hòa để quán thông. Mà muốn hòa thì phải làm thế nào? Phải có một phương pháp trụ. Và các Bạn bắt đầu từ động loạn của tay chân, mà khép ngồi đó để qui nhất, rồi nó mới đi tới chỗ qui thức. Thấy rõ!

Chính ta đã sai lầm quá nhiều; ta tội trạng quá nhiều; ngày hôm nay còn ràng buộc ta từ câu nói, từ hành động, từ mọi sự châm chích và để cho chúng ta thức tâm thấy, “Tôi có tội tôi mới ăn năn sám hối, tôi mới dẹp tự ái của tôi; tôi không còn lấy cái tạm bợ này mà dựng thành vách tường chặn bước tiến tâm linh của chính tôi; tôi phải nuôi dưỡng cho tới cùng, để mở trí, mở tâm tôi, để tôi làm việc cho tôi trước đã. Bao nhiêu kiếp tôi đã bỏ tôi, và tôi không cần biết tới tôi, không bao giờ phục vụ tôi; mà ngày hôm nay tôi mới thấy rằng: trí ý là quan trọng; tôi chưa tu bằng trí, bằng ý, thì bây giờ tôi mới xây dựng trở về với trung ương, để làm việc ngày lẫn đêm, để khai mở những gì mà tôi đã ràng buộc tôi từ nhiều kiếp. Tôi tăm vô cùng!”

“Trước kia ở địa ngục bị đánh bằng roi, ngày nay bị xé tim tôi bằng lời nói; điển Trời đang giáo dục, cũng tiếp tục đánh tôi: sự buồn hờn, sự tủi nhục, sự đau khổ đang xé, đang xé từng sợi thịt tôi! Cho nên, ngày hôm nay tôi mới tìm một giải pháp thấy rõ tôi hơn: chính tôi là một luồng điển đã phân ly từ Tam Thập Tam thiên giáng lâm xuống thế gian, chia ly từ khối Đại Thanh Tịnh, mà ngày hôm nay tôi đi đến đại đồng, không làm cách nào giải quyết, trở về với thanh tịnh sẵn có!”

“Từ đó, tôi ăn năn hối cải và tôi thấy tôi: Tôi là người có nhiệm vụ làm việc cho chính tôi; và tôi là người có nhiệm vụ đối cái tâm đời qua cái tâm đạo, bỏ cái con tim bằng xương bằng thịt này, rời ngay trung tim bộ đầu, hướng thượng, hòa với căn khôn vũ trụ. Nói rộng phạm vi ra, tôi mới thấy rõ hành động bất chánh của chính tôi: chính tôi là con người bất chánh; chính tôi là con người mê muội; chính tôi là con người đã sát phạt lấy tôi nhiều quá. Tôi có ý niệm xấu nghĩ về người khác là tôi đã ràng buộc tôi ngay tức lúc đó, và nó gút biết bao nhiêu gút, bây giờ tôi phải gỡ rối cho chính tôi. Muốn gỡ rối, tôi phải mở pháp: tôi mượn cái pháp để mở; cái pháp “Khứ Trược Lưu Thanh” ấy, tôi phải bỏ công giải quyết chính tôi. Tôi thấy cuộc đời ăn không bao nhiêu, mặc không bao nhiêu, mà tôi bận rộn quá nhiều! Chính tôi đã trói buộc tôi. Bây giờ, ngày hôm nay tôi không, không còn sự trói buộc nữa; tôi chỉ tháo gỡ mà thôi; tôi thực hành để tôi tháo gỡ.”

“Chính tôi là người duy nhất sẵn sóc cho tôi và tháo gỡ cái nạn tai đó thành ra ý niệm tôi không bao giờ lưu lại trong khối óc hiện tại nữa. Những cái ý niệm ô trược, tranh chấp đó phải rời bỏ tức khắc, vì tôi đã nuôi dưỡng tinh thần đem ánh sáng vào tâm. Đem ánh sáng gì? Ánh sáng Từ Bi của Thượng Đế: Ngài là Đại Từ Bi mới nắm được giềng mối hóa hóa, sanh sanh: vạn vật tại thế hiện hiện trước mắt chúng ta, kể cả ta, mà ngày nay tôi không hướng về ánh sáng của Từ Bi, làm sao tôi được sáng, mà tôi nói với thiên hạ rằng: ‘Tôi tu, tôi muốn độ chúng sanh?’ Chính “bản thân bất độ, hà thân độ?” Thân tôi, tôi chưa độ, tôi chưa hiểu, tôi chưa chịu khai thông tâm thức của tôi, tôi còn đang bị xiềng xích bởi gia cương. Bây giờ tôi phải làm sao đây?”

Cho nên, kỹ thuật đã nhắc các Bạn nhiều quá rồi, kêu các Bạn trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” nhiên hậu các Bạn mới đạt được cái cơ quy nhất: Thượng, Trung, Hạ sẵn có của chính bạn. Lúc đó các Bạn mới thấy rằng cái thức hòa đồng là quan trọng. Thượng ngưng sát tới đây là toàn thức hòa đồng mới có cơ hội làm việc, mới có sự sống. Thượng Đế đã nuôi chúng ta nhiều kiếp rồi mà chưa mở được cái thức hòa đồng! Ngày hôm nay, chúng ta hiểu được cái nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” là thức hòa đồng, nên giữ niềm tin đó và xây dựng cho Tam Giới quy nguyên, nó quy một. Lúc đó, cái thức hòa đồng mở thì các Bạn đừng có lo, đừng có hiểu kỳ rằng ông Phật có hào quang mà các Bạn không có hào quang! (còn tiếp)

Đề tài suy gẫm

Chơn Lý là gì?

Các bạn Vô Vi nghe biết bao nhiêu Chơn Lý, mà thực hiện nhiều khi dòm lại, mình bê trễ, không thực hiện nổi. Chỉ hướng về bề ngoài không, bề trong không có; tự gạt mình, là đại tội ! Đi theo đạo, nghe đạo, học đạo ; mà không có hóa giải được mình ; lệ thuộc bởi người khác ! Không được ! Mình phải làm chủ hoàn toàn, mình mới hóa giải những sự ô trược từ tiền kiếp tới bây giờ ; sự mê muội từ tiền kiếp tới bây giờ, mình phải hóa giải nó ra. Thì kinh kệ, nẻo học nó mới khai thông. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ chân lý là gì. Chơn lý nó ẩn tàng khối óc của con người

; mà con người, vì mắt, mũi, tai, miệng hướng bề ngoài, mê muội, trong tạm thời, không phát triển !

Cho nên, Vô Vi nhắc rất kỹ, và đề cho mọi người thấy : trong lúc tu thiền, các Bạn được bộ đầu rút thanh nhẹ ; đó là đi về cái chiều hướng Chơn Lý khai triển của tâm linh. Sự thật của chính mình đã cảm thức được, mới là sự thật. Còn lý luận sơn phết ở bên ngoài, không phải sự thật ! Dù cho nói hay cách mấy, cũng là hay của đối phương mà thôi ; cái hay của chính chúng ta chưa có ! Mục đích là tìm chân lý của chính mình, khai triển chân lý của chính mình. Mỗi người có hoàn cảnh, có chồng, có con, nhưng mà đức nhịn nhục không có, thì cũng phải tan rã. Nói, “Tôi tu, tôi tu đạo này, tôi tu đạo kia ; mà đức nhịn nhục tôi không có, gia đình tôi phải tan rã ! thì tâm từ bi tôi đâu có !”

Người đạt được tâm từ bi là người phải chịu nhồi quả rất nhiều, chịu đau khổ rất nhiều, chịu oan trái rất nhiều, người đó mới thể hiện được từ bi.

ĐHVV Kỳ 11 : Du Hành Tự Thức - 24/7/92

Giới thiệu Tập thơ viết tay của Đức thầy Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên

Dành cho những bạn yêu thơ

Bộ sưu tập những bài thơ viết tay tuyệt tác và đầy ắp những kỷ niệm trên đường tu tập của chúng ta với Đức Thầy đã được sưu tập và làm thành sách điện tử (ebook) mà các bạn sẽ tìm thấy qua những đường liên kết (link) dưới đây:

http://www.vovi.org/vovi_ebooks/Sach_tho_Thay_viet_tay_v2.pdf

Ước mong các bạn sẽ tìm lại được những tâm tình thâm sâu tình đạo đời của mình qua những áng thơ trải dài của Đức Thầy qua những đoạn đường du thuyết khắp năm châu.

Hội Vô Vi Canada

THƯ TỪ LAI VẮNG

Quảng, ngày 2.11.1996

Thưa Ông Tâm,

Sách có dạy "Không thây đồ mấy làm nên" nên dù ở V.N. xa xôi, tự tu tự tiện, những thói thường vẫn cần đến thầy, làm phiên thây cũng không ngoài lý do để thâu đạt lời thầy hướng dẫn. Cho nên hôm nay con kính gửi đến thầy Tâm lòng kính yêu vô cùng và mong Ngài hộ âm cho con một ít câu hỏi để con thầy cảm áp tình thầy trò, đồng nên, hướng dẫn đường tự tu mà con thêm:

1/ Người tu thiên lâu năm có đến có thể dùng pháp "mặt niệm bát chơn" để kiểm soát nít tu hành đúng sai hằng ngày. Nhưng người tu không dùng niệm bát chơn vì thiếu căn yếu, thì dùng pháp gì để tự biết mình đúng sai hằng ngày?

2/ Theo con hiểu: Người tu vô vi dùng đĩnh, vận dụng siêu lý tự ngộ để dẫn độ mình. Khi mình làm một việc gì đó, đối hoặc tạo, đúng về khía cạnh đời nó là sai, là ác, là

nghep những bản thân hành giả hàng đêm vẫn
hành thiền được tốt thì vẫn là tu đúng? Còn
nếu tu bên ngoài tuy được khen thưởng, lương
lương tâm nhận đạo những bên trong hành đi
hành thiền không tốt, trì trệ thì vẫn là tu
sai?

3/ Con tu hành còn non kém, nhưng khi cần
thiết hoặc đôi khi con cảm nhận được điện 0.8
chiều hươ cho. Cụ thể là vào sáng ngày 23-10-94
tự dưng con thấy điện 0.8 chiều hươ chức làm
con nhận kỷ niệm ngày nhập môn tu của con?
Con xin xác nhận, không phải để quả tin để tự gạt
mã để tự an ủi cho đường tu học của mình.

H/ Con có 1 vợ 1 con gái. Vợ chồng đã hơn
10 năm. Vợ khỏe con hơn 7 năm. Đặc biệt là vợ
làm nư nưn hoai. Hành động này đã làm cho con
mình lý riêng về thiện ác. Bên bề thì bảo vợ con
làm sai (nư nưn, tiêu xài hoang phí), thiếu trách
nhiệm làm vợ v.v... (cái ác của vợ) Nhưng con lại
thấy vợ con làm đúng (cái thiện). Vì con thấy
do tiền kiếp con đã đối xử với vợ về vật chất
thiếu công bằng, và một lời nguyện ước của vợ

do lúc gần ở tiền kiếp nên kiếp này quá khổ.
Hơn nữa hình như có một thế lực vô hình
kéo vào để khổ con thêm? Thừa có
đúng không? Con đã nhận nhìn vợ rất nhiều.
Có lần con cảm thấy tức oan om cũng tập
nghiệp con nữa! Nhưng trong lúc học nhân
để giải cho gia đình khỏi đổ vỡ, vì cần tiền
để trả nợ, trong nghề nghiệp con đã có
phần làm ăn mạnh mẽ bất chấp (ngoài ý
tham muốn, con ý tâm ở tham, rất buồn)
chuyện này có gây nghiệp làm ở, có thể sau
này này tu đọa công chước tập không? Xin
thưa nó mạnh mẽ này, có đủ tiền chi trả con cũng
làm công quả - những người bị con mạnh mẽ
cũng là đem nuôi bản thân mình - Vì hình
như con thấy trước nếu làm ngo nhận mất thì
số mệnh vợ chồng con cái em bà... đó rất
Mong thầy cho lời mệnh giải để con gỡ rối này
để tu tiên, không sa cơ lỡ bước đường vô vi...
Theo con hiểu mệnh có cơ hội làm vào thế
làm ăn mạnh mẽ cũng là duyên, giúp cho
mệnh mở trí và mệnh vẫn ý tâm tu học,

!!

tên bác lột chổi đem đi làm phước tức
bớt, không dùng cho cá nhân, cứu giúp người
bởi nhiều người khổ nạn khác, hoặc bỏ
đúng làm đều là hai cách giải nghiệp từ
duyên cũng xử phải không?

51 Con làm việc, xung quanh cá tôm
chết rất nhiều (làm ở chợ cá tôm), mùi tanh
hối, đã gần 10 năm vẫn như trời tu dù là
làm toàn ban đêm, công phụ xong đi làm.
lúc làm việc con thường niệm Phật. Nhưng làm
việc vậy, niệm Phật vậy, mình có giúp ít
gì cho các loài cá tôm chết xung quanh
thấy tiến không? Hoặc là trước điếu đó làm
từ thiện tu học của mình? Xin Thầy mình
giải?

5 câu hỏi thật long dài
Mong Thầy mình giải con đây an lòng

Kính thư,
Em T.
9
M

Amphion, ngày 12/1/95

Q M ,

Thầy nhận được thư con đề ngày 2/11/95 được biết con đang còn tưởng nhớ đến Thầy. Muốn niệm bát chánh phải do sự công phu đạt thành, hội đủ điển trên bộ đầu nhiên hậu mới niệm được bát chánh để tự kiểm soát lấy mình hàng đêm hàng ngày. Nếu chưa hội đủ điển, tức là công phu còn thiếu sót chưa đầy đủ. Vậy con nên dùng tâm hướng thượng công phu nhiều hơn sau những giây phút vật lộn với đời.

2) Chính con đã hỏi và tự trả lời.

3) Con có tâm thực hành thì luôn luôn có sự ban chiếu của luồng điển từ bi, không có gì bằng sự thành thật tưởng niệm cả.

4) Lấy râu ông này cặm càm bà kia, chỉ tốn công mà thôi. Cuối cùng mình cũng tự hại, vì tạo thêm tham mà không hay, tự hành thân xác mà tưởng lợi, thiếu dũng mãnh thăng hoa về phần hồn. Còn chuyện gia cang là nghiệp lực, lỗi cuốn trong tập quán tốt hay xấu đó thôi. Người tu PLVV phải dũng mãnh dứt khoát tham lam thì phần hồn mới được thanh nhẹ, không nên tạo thêm tập quán xấu, hại mình và hại cả hồn vía, tưởng lầm là mình đã khôn lanh hơn những người khác. Tiền là con dao hai lưỡi, lúc nào cũng đứng vào trạng thái nguy hiểm mà thôi.

5) Nghiệp sát là nghiệp sát, có luận nhân quả rõ ràng. Tâm làm thân chịu, không có may mắn nào kêu ca và cầu cứu được, tương lai có thể hại đến vợ con mình. Nhiều người đã từng làm giàu trong nghiệp sát, cuối cùng cũng phải bị mổ sẻ như tôm cá mà thôi. Đối với người tu PLVV nên tự dứt khoát, cầu xin bề trên hướng độ chuyển qua nghề nghiệp an lành hơn, nhịn nhục tu hành trong đạm bạc thì sẽ có kết quả ở tương lai.

Những gì Thầy đóng góp cho con, đó là những điều giúp con dũng mãnh thăng hoa giúp cho phần hồn thăng hoa dễ dãi thay vì lặn hụp nơi cõi tạm không có lối thoát. Con phải đặt những câu hỏi ngược lại cho chính con, khi bắt tay vào việc làm như:

‘Làm như vậy, hậu quả sẽ ra sao?’ là điều rất cần thiết. Phải đặt nhiều câu hỏi trong ngày ngược lại với chính con thì con sẽ có cơ hội quán thông nhiều việc trong đời, để dẫn con đến sự giác tâm tự thức.

Chúc con và gia đình vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 20, 05-14-2023

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Đi Với Tôi

<https://youtu.be/TiF1QI02mK8>

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Về đây giải trừc mở đường tự tu - muốn làm sao bỏ cái nghiệp tâm để tiến về con đường tu học VK4-9 phần 9

<https://youtu.be/q59qq5cfQBk>

Chơn Ngôn Thay Đổi Cuộc Sống - Cuốn 17 - Thực Chất và Tình Thương

<https://youtu.be/gQoByRaCNN0>

Chơn Ngôn Thay Đổi Cuộc Sống - Cuốn 18 - Thức Tâm

<https://youtu.be/OLNB9lOpDHw>

3. Radio Nam California

Tuần Lễ 20 - Luật Trời Có Trước Luật Đời - Nhạc: Gã Hành Khất Mù Đục Đáo

<https://youtu.be/xusisqug3b0>

4. Xin mời Quý Vị nghe lại bài nhạc phổ từ thơ của Đức Thầy:

Con Oi - Ngâm thơ - Lê Ba diễn ngâm

<https://youtu.be/K0vTwgMahqw>

Ban video kính mời

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ VОВI FRIENDSHIPS ASSOCIATION

XIN THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ CÁC BẠN ĐẠO VỀ THIỀN VIỆN VĨ KIÊN.

Như phần lớn các đạo đã biết sau trận bão tuyết vừa qua Thiền Viện Vĩ Kiên đã bị nhiều hư hại. Hiện tại HAHVVHK đang nhờ công ty giám định và sửa chữa lại Thiền viện.

Hội xin thông báo đến tất cả các bạn đạo khắp nơi về những việc như sau:

1- Bắt đầu hôm nay ngày 6 tháng 5 năm 2023 Thiền viện Vĩ Kiên sẽ tạm thời miễn tiếp đón bạn đạo cho đến khi nào việc sửa chữa hoàn thành.

2- Bất cá nhân nào tự ý đến sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có những điều không may xảy ra.

3- Hội sẽ qui trách nhiệm cho Quản Lý Thiền Viện Vĩ Kiên nếu tự ý cho bạn đạo đến thăm TVVK trong thời gian này.

4- Hội sẽ thông báo đến tất cả các bạn đạo khi TVVK hoạt động lại bình thường

Kính xin quý bạn đạo thông cảm và hoan hỉ thực hiện đúng theo THÔNG BÁO này.
Thành thật cảm ơn tất cả các bạn đạo.

Hội Trưởng HAHVVHK

LÂM HUỖNH MAI

Ngày 6 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO CỦA Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ

Kính thưa quý bạn đạo,

Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ (UBTCBCHT HAHVVHK) đã soạn thảo và xin thông báo đến quý vị:

- I. Những Điều Kiện Tối Thiểu Của Ứng Cử Viên chức vụ Hội Trưởng:
 1. Phải có quốc tịch Hoa Kỳ, và hiện đang cư ngụ tại Nam California.
 2. Tất cả mọi hội viên hiện hành của Hội AHVVHK (VVFA), bao gồm cả mọi cựu thành viên các ban chấp hành của Hội từ trước tới nay;
 3. Đã và đang thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (PLVVKHHBPP) ít nhất 3 năm, với nhân cách chứng minh tâm tánh hiền và cố gắng theo tinh thần “10 Điều Thực Hành Tâm Đạo” của Đức Thầy;
 4. Tuyệt đối tin tưởng và kính trọng Đức Ông Tư và Đức Thầy Tám trong việc thực hành PLVVKHHBPP;
 5. Tối thiểu 30 tuổi đời;
 6. Với tình trạng sức khỏe tốt (thể chất và tinh thần);
 7. Chưa từng phạm tội đối với liên bang Hoa Kỳ hoặc bất kỳ tiểu bang nào.
 - II. Tóm tắt về Nhiệm Vụ, Trách Nhiệm, Nhiệm Kỳ của Hội Trưởng:
 1. Điều hành và giải quyết các nhu cầu của Hội: Hội Viên; Thiền Viện Vĩ Kiên; Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi.
 2. Quản lý tài chánh của Hội;
 3. Nhiệm kỳ là hai (2) năm; tối đa là hai (2) nhiệm kỳ; sau hai (2) nhiệm kỳ, sẽ không còn được tái ứng cử.
 - III. Xin đính kèm sau đây Đơn Ghi Danh Ứng Cử Hội Trưởng (ĐGDƯCHT); quý vị ứng cử viên điền vào những chỗ trống, ký tên, và gửi về cho chúng tôi qua:
 - a. Địa chỉ điện thư sau đây: vvuybanbc2023@gmail.com ; hoặc
 - b. Địa chỉ Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, ngoài bì có ghi: “UBTCBCHT” như sau:
Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử Hội Trưởng HAHVVHK
Vô Vi Friendship Association
7622 23rd Street,
Westminster CA 92683
- Thời hạn chót Ủy Ban TCBCHT HAHVVHK nhận ĐGDƯCHT là 15/06/2023.**
- IV. Nếu có câu hỏi cho Ủy Ban TCBCHT, xin quý vị gửi điện thư cho biết sớm qua địa chỉ nêu trên: vvuybanbc2023@gmail.com để chúng tôi kịp thời trả lời.

Trân trọng,

UBTCBCHT HAHVVHK

Westminster, Ngày 14 tháng 05 năm 2023.

ĐƠN GHI DANH ỨNG CỬ HỘI TRƯỞNG HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ
(*Application For The Position Of President Of VoVi Friendship Association*)

(Họ, Tên – Full name) _____ (Năm sinh) _____ (giới
tính) _____
(gender) _____ (Birth year)

Có Quốc Tịch Hoa Kỳ? (đánh dấu X): _____
Has US citizenship? (mark X) _____ (Có - Yes) _____ (Không - No)

(Địa chỉ nhà – Home Address)

(Địa chỉ nhà - tiếp theo – Home Address continued)

(Điện thoại - telephone number) _____ (Địa chỉ điện thư email address)

Tôi đã hành thiền theo Pháp Lý Vô Vi KHHBPP được (số) _____ năm
I have been practicing the Vô Vi Contemplative Meditation for (number) years

(Ký tên – signature) _____ (Ngày, tháng, năm – day, month, year)

BẠN ĐẠO VIẾT

Hemet ngày 10 tháng 5 năm 2023

Kính gửi Tuần Báo Phát Triển Diên Năng

Thưa các bạn: Đây là tiết mục Chia sẻ tâm tình phát triển trí Tâm. Đề Tài Tu Học của Tuần này là.

THÀNH TÂM
THÀNH TÂM TU LUYỆN CẢM AN YÊN
KHAI TRÍ MINH TÂM TỰ CẢM HIỀN
DUYÊN ĐẠO TÌNH ĐỜI CHUNG MỘT MỐI
HÀNH THÔNG TỰ ĐẠT GIẢI PHÂN HUYỀN
LƯƠNG SĨ HẰNG

Xin thưa cùng với các bạn.

Chữ THÀNH có nghĩa là: THÀNH CÔNG,
THÀNH TỰU, THÀNH ĐẠT, THÀNH SỰ. V.v....

Còn chữ TÂM có nghĩa là: TÂM TRÍ, TÂM TỰ

TRÍ Ý như vậy có nghĩa là khi làm việc gì muốn

có sự THÀNH CÔNG, THÀNH HÌNH, THÀNH TỰU. Thì phải dùng đến TRÍ TÂM, TRÍ Ý.

KHỞI ỒC V.v....

Khi được ngồi TU rồi thì mình cảm thấy rất là AN BÌNH. Rồi bắt đầu từ đó mới CẢM THỨC ĐƯỢC SỰ HIỆN DIỆN CỦA BỀ TRÊN, CỦA TRỜI PHẬT. RÕ RÀNG NHẤT LÀ KHI MÌNH BỊ LÂM NẠN KHÓ KHĂN TRONG CUỘC SỐNG.

THẬP TỬ NHẤT SINH LÚC ẤY MÌNH TƯỞNG ĐẾN TRỜI PHẬT THÌ ĐƯỢC CỨU RỒI.

TỪ ĐÓ MỚI CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ TỪ BI, BÁC ÁI,

HIỀN DIỆU CỦA CÁC Đấng THIÊN LIÊNG

DUYÊN ĐẠO TÌNH ĐỜI CHUNG MỘT MỐI

nghĩa là: Có ĐỜI THÌ PHẢI CÓ ĐẠO.

CÓ PHẬT THÌ PHẢI CÓ MA

CÓ SANH THÌ PHẢI CÓ TỬ

CÓ THIÊN THÌ PHẢI CÓ ÁC V.v....

Đó là CỎI THỂ GIAN, TRẦN GIAN. Là như vậy.

TRÊN CỎI CỰC LẠC THỂ GIỚI KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ. VÌ THỂ MÀ TRONG KINH A DI ĐÀ

CÓ NÓI NHƯ VẬY:

(BỈ PHẬT QUỐC ĐỘ, VÔ TAM ÁC ĐẠO

KỶ PHẬT QUỐC ĐỘ

THƯỢNG VÔ ÁC ĐẠO CHI DANH.)

HÀNH THÔNG TỰ ĐẠT GIẢI PHÂN HUYỀN

Kính chào các bạn

Quý thương

Bành Chí

TB:

Thưa các bạn. THÀNH TÂM Cũng có nghĩa là không có gì dấu diếm, không có nói xạo, nói láo.

Không có tự gạt mình. V.v....

THÀNH TÂM Cũng có nghĩa là CÔNG KHAI, TRONG SÁNG và LÀNH MẠNH

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SÓNG CHUNG NĂM 2023

	Địa điểm	Thời gian
Khóa Sóng Chung Duyên Lành Đức Quốc 2023	MK Hotel Rüsselsheim, Mainstr. 4-6, 65428 Rüsselsheim, GERMANY	26-29/5/2023
Khóa Sóng Chung “HÒA HỢP”	Thiền viện Hai Không	01-04/6/2023
Trại Hè Vô Vi	Thiền viện Nhẫn Hòa	1-5/ 7/ 2023
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 39 “Tâm Thức Dồi Dào”	Phuket (Thailand)	22-27/2023
Lễ Liễu đạo Đức Thầy	Thiền viện Nhẫn Hòa	19-22/9/2003
Lễ Sinh Nhật Đức Thầy	Thiền viện Nhẫn Hòa	22-25/12/2023
Khóa Sóng Chung HAWAI’I 2023 Tinh Thầy Tận Độ	Hawaii	27-31/12.2023 -

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Kính nhờ quý Bạn đạo Thiền Hướng Tâm Cầu Nguyện cho Mẹ của Bạn đạo Kimberly Hằng Nguyễn là **Bạn đạo Nguyễn thị Quý** sanh 8/13/1930 tại Hà Nội Việt Nam, mất 12/19/2022 tại Nam California, hưởng Đại Thọ 92 tuổi ... được sớm Siêu Sinh Tịnh Độ, Giải Thoát khỏi cõi Sinh Tử Luân Hồi và được lên trên cõi Trời học Phật
Kimberly Hằng Nguyễn và gia đình xin thành thật Cảm ơn Quý Bạn Đạo

2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ ông **Nguyễn Văn Ngọc** (ba của bạn đạo Nguyễn Thị Mỹ Phượng)
Sinh năm 1941, mất hồi 18h50 ngày 08/05/2023 (tức ngày 19/03/2023 âm lịch) tại tổ 05 ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai hưởng thọ 83 tuổi được siêu thăng tịnh độ
Gia đình bạn Nguyễn Thị Mỹ Phượng xin chân thành cảm ơn quý bạn đạo.
Nguyễn Giang Thanh kính báo.

2) Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm bình an cho Mẹ của bạn đạo Việt Hoàng là:
Bà **TRẦN THỊ LỘC**, 76 tuổi hiện đang trong tình trạng cấp cứu ở bệnh viện Arlington Texas được tai qua nạn khỏi và sớm bình phục.
Bạn đạo Việt Hoàng chân thành cảm ơn quý bạn đạo.